

นโยบายการจัดการ อย่างมีความรับผิดชอบ



มีนาคม 2026

Givaudan
Human by nature



บทนำ - การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบที่ Givaudan

Givaudan มุ่งมั่นที่จะจัดหาวัสดุและบริการทั้งหมดในลักษณะที่ปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อมภายในปี 2030 ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีประวัติยาวนานกว่า 250 ปี เราทำงานร่วมกับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาและสร้างมูลค่าใหม่ที่จะแบ่งปันให้ทุกคน แนวทางของเราขับเคลื่อนโดยจุดประสงค์ของเรา: 'สร้างสรรค์ชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดีขึ้นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มาร่วมกันจินตนาการ' โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับประโยชน์จากการทำงานร่วมกับเรา และแสดงความรักที่เรามีต่อธรรมชาติในทุกสิ่งที่เราทำ

ปัจจุบัน Givaudan จัดหาวัตถุดิบธรรมชาติมากกว่า 10,000

รายการจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับการผลิตส่วนผสมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของเราในด้านน้ำหอมและความงามและรสชาติและความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ เรายังจัดหาสารสังเคราะห์ บรรจุภัณฑ์และบริการจากซัพพลายเออร์ในพื้นที่ ภูมิภาค และทั่วโลกหลายพันราย

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบในระดับนี้มีความซับซ้อน แต่เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อให้มีความโปร่งใสมากขึ้นและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในด้านสุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สังคม และความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนทุกที่ที่เราทำธุรกิจ เรามุ่ง

มั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนที่เราดำเนิน

การอยู่ และเราตระหนักว่าเรามีภาระผูกพันที่สำคัญในการมีส่วนร่วมสนับสนุนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย

ทางชีวภาพของโลกสำหรับคนรุ่นต่อไป โปรแกรมการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบของเราสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (ดูภาคผนวก)



Christian Stammkoetter
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



Willem Mutsaerts
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและความยั่งยืนระดับโลก

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

นโยบายการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบนี้ระบุหลักการและมาตรฐานที่เราต้องการให้ซัพพลายเออร์ของเราทุกคนปฏิบัติตาม

เราต้องการทำธุรกิจกับซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

และเราคาดหวังให้ทุกคนทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ นโยบายนี้ใช้กับซัพพลายเออร์ทั้งหมดของเรา 'ซัพพลายเออร์'

หมายถึงบุคคลหรือบริษัทที่จัดหาสินค้าหรือบริการใดๆ ให้กับเรา นโยบายนี้รวมถึงผู้ผลิตวัตถุดิบหลัก

ซัพพลายเออร์ของวัตถุดิบ วัตถุดิบกลาง

ซัพพลายเออร์ตัวกลาง และผู้ให้บริการ

นโยบายนี้ใช้กับไซต์งานและพนักงานทั้งหมด

รวมถึงพนักงานประจำ ชั่วคราว ตัวแทนตามสัญญา

และแรงงานต่างด้าว รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ตัวแทน

และบริษัทสาขา

นโยบายนี้มีข้อกำหนดทั่วไปที่บังคับใช้กับทุกพื้นที่ของห่วงโซ่อุปทาน

รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ซัพพลายเออร์วัตถุดิบธรรมชาติ วัตถุดิบสังเคราะห์

และวัสดุและบริการทางอ้อม (IM&S)

ซึ่งให้ความละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้นในหัวข้อบางหัวข้อ

Givaudan

คาดหวังว่าซัพพลายเออร์จะใช้นโยบายนี้เป็นเครื่องมือ

แนะนำเพื่อช่วยให้พวกเขาแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามนโยบาย

ผ่านกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เรารู้ดีว่า

ความท้าทายบางอย่างอาจต้องใช้เวลาในการเอาชนะ

และเรายินดีพิจารณาเมื่อเหมาะสม

Givaudan

คาดหวังว่าซัพพลายเออร์จะใช้นโยบายนี้เป็นเครื่องมือ

แนะนำเพื่อช่วยให้พวกเขาแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามนโยบาย

ผ่านกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เรารู้ดีว่า

ความท้าทายบางอย่างอาจต้องใช้เวลาในการเอาชนะ

และเรายินดีพิจารณาเมื่อเหมาะสม





ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดต่อไปนี้บังคับใช้กับซัพพลายเออร์ทั้งหมดและเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงพันธกรณีของเราที่มีต่อข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC)

1. สิทธิมนุษยชน

สุขภาพและความปลอดภัย

Givaudan กำหนดให้ซัพพลายเออร์ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสภาพดีสำหรับคนงาน นำหลักการเข้าถึงน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย (WASH) มาใช้ในการดำเนินงาน สถานที่ทำงานที่มีทางออกฉุกเฉินที่เหมาะสม อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับงาน รวมถึงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพฉุกเฉิน

มีการฝึกอบรมและขั้นตอนด้านสุขภาพและความปลอดภัยเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยในการดำเนินงานได้รับการระบุ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และมีการสื่อสาร

สภาพแวดล้อมการทำงาน

ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้าง การหักเงิน ชั่วโมงการทำงาน การทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการ ซัพพลายเออร์จะต้องจ่ายค่าจ้างที่ยุติธรรมซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายหรือบรรทัดฐานระดับชาติที่บังคับใช้เป็นอย่างน้อย จำกัดการหักเงินให้เหลือเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาต และต้องให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเข้าใจง่ายแก่คนงานเกี่ยวกับค่าจ้างและเงื่อนไขการจ้างงานของตน

ซัพพลายเออร์จัดให้มีช่วงพักที่เหมาะสมแก่คนงาน การพักผ่อนที่เพียงพอระหว่างกะงาน และวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันในช่วงเจ็ดวัน คนงานไม่ควรได้รับมอบหมายให้ทำงานเกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การทำงานล่วงเวลาเพิ่มเติมต้องเป็นไปตามความสมัครใจ ไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นประจำ และต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม

ซัพพลายเออร์ต้องจัดให้มีสิทธิประโยชน์แก่พนักงานตามที่กฎหมายบังคับใช้ รวมถึงการลาป่วย วันหยุดราชการ วันพักร้อน และการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร การจ้างพนักงานชั่วคราวหรือการใช้สัญญาจ้างชั่วคราวต้องเป็นไปตามกฎหมายจ้างงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

ซัพพลายเออร์จะต้องเคารพสิทธิของพนักงานในการจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนในสถานที่ทำงาน และในการเจรจาต่อรองร่วมกันตามกฎหมายที่บังคับใช้

แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์

ซัพพลายเออร์ต้องไม่จ้างงานเด็กก่อนที่เด็กจะเรียนจบภาคบังคับ และต้องไม่จ้างเด็กก่อนอายุครบ 15 ปี ซัพพลายเออร์ต้องแน่ใจว่าคนงานที่อายุน้อยจะไม่ทำงานที่ทำให้พวกเขาขาดโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียน

หรืองานที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดอันตราย นอกจากนี้ ซัพพลายเออร์ยังต้องปฏิบัติตามการผูกพันในการรายงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก

ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ใช่แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับ แรงงานทาส แรงงานในเรือนจำที่ไม่มีครุใจ

หรือการค้ามนุษย์ หมายความว่า

ห้ามใช้กำลังบังคับในการจ้างงาน

ห้ามข่มขู่หรือไม่จ่ายค่าจ้าง

ห้ามยึดหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตัวตน ห้ามผูกมัดด้วยหนี้สินหรือค่าธรรมเนียมการสรรหาบุคคลากรที่มากเกินไป

ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ใช่หรือยอมให้มีการลงโทษทางร่างกาย การล่วงละเมิดทางร่างกายหรือทางจิตใจ

การคุกคามด้วยความรุนแรง

ค่าธรรมเนียมทางการเงินหรือค่าปรับ

หรือรูปแบบอื่นใดของการล่วงละเมิด การบังคับ

หรือการข่มขู่

ซัพพลายเออร์จะต้องไม่มีส่วนร่วมหรือรับผลประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ภายนอกองค์กรของตนเอง

ความหลากหลาย ความเคารพในที่ทำงาน การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

Givaudan คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามพนักงานทุกคนด้วยความเคารพและศักดิ์ศรี ความหลากหลายในสถานที่ทำงานจะต้องได้รับการเคารพ

ไม่ยอมรับการล่วงละเมิดและการล่วงละเมิด

ซัพพลายเออร์ยังคาดหวังให้คัดเลือก จ้างงาน และเลื่อน

ตำแหน่งพนักงานโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความสามารถที่จำเป็นสำหรับงานเท่านั้น

โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา

รสนิยมทางเพศ หรือหมวดหมู่อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หรือหมวดหมู่อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

สิทธิภาพการทำงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรามุ่งเน้นที่การปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชายอย่างเท่าเทียมกัน

และเชื่อว่าการเสริมพลังให้ผู้หญิง

เป็นสิ่งจำเป็นต่อการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจและ

ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมในสังคม เรามุ่งมั่นที่จะให้

มีการจ่ายค่าจ้างที่เท่าเทียมกันสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน

เราคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าซัพพลายเออร์ของเรา

จะเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้

การยินยอมโดยสมัครใจ ล่วงหน้า และแจ้งให้ทราบ

(FPIC) และสิทธิในที่ดิน

สิทธิในที่ดินของชุมชนท้องถิ่นและชนพื้นเมืองต้องได้รับการปกป้อง

และต้องเคารพกระบวนการยินยอมล่วงหน้าอย่างอิสระ

และได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนในสถานที่ผลิตวัตถุดิบทั้งหมด

และชุมชนต่างๆ จะต้องได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและโปร่งใส

เราเชื่อว่าที่ดินเป็นทรัพย์สินทางเศรษฐกิจอันทรงคุณค่า และเป็นแหล่งที่มาของเอกลักษณ์และวัฒนธรรม เราเคารพสิทธิและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและที่ดินของบุคคลใด ๆ ชนพื้นเมืองหรือชุมชนท้องถิ่น รวมถึงสิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเอง และสิทธิในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติในบริษัทนี้

ดังนั้นเราจึงคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแย่งชิงที่ดิน การแย่งชิงน้ำ ป่าไม้ และแร่ธาตุ ในการเจรจาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือที่ดินของบุคคล ชนพื้นเมือง หรือชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการใช้และการโอนกรรมสิทธิ์ เรายึดมั่นตามหลักการของ FPIC ความโปร่งใสของสัญญา และการเปิดเผยข้อมูล

สิทธิของชุมชน

เราเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของเรา และตระหนักดีว่ากลุ่มที่เปราะบางและถูกละเลยสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเรามีส่วนร่วมด้วยชุมชนของตนเองอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบในการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงทำความเข้าใจความต้องการของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น

คลิกที่นี่เพื่อดูว่านโยบายสิทธิมนุษยชน:

www.givaudan.com/files/giv-human-rights-policy.pdf





2. สิ่งแวดล้อม

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม

ซีพีฟลายเออร์ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อธรรมชาติและภูมิทัศน์อยู่เสมอ ซีพีฟลายเออร์ต้องปฏิบัติตามหลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงการก่อมลภาวะทางอากาศ ดิน และน้ำ และในขณะเดียวกันก็ต้องอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและธรรมชาติด้วย

Givaudan

ได้กำหนดเป้าหมายอันทะเยอทะยานในการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนและการใช้น้ำ ตลอดจนทบทวนการใช้พลาสติก

เราคาดหวังให้ซีพีฟลายเออร์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ และ IM&S ทั้งหมดของเราสนับสนุนความพยายามเหล่านี้โดยทำงานร่วมกันเพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการปล่อยคาร์บอน การใช้น้ำ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อจำเป็น และดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อรวมในระยะยาว

เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้เราขอรับรองว่า:



ซีพีฟลายเออร์ใช้แผนการจัดการเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



ซีพีฟลายเออร์ป้องกันการผลิตขยะและน้ำหลัก 5Rs ของการจัดการขยะมาใช้ ได้แก่ ลดการใช้ นำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแซม รีไซเคิล กู้คืน และ/หรือกำจัดในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซีพีฟลายเออร์จะต้องระบุประเภทของขยะทั้งหมดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งหมดได้รับการจัดการตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น



ซีพีฟลายเออร์ปฏิบัติตามกฎระเบียบการบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่น และให้แน่ใจว่าจะลดผลกระทบต่อแหล่งน้ำที่พวกเขาดำเนินการ ซึ่งรวมถึงปัญหาขาดแคลนน้ำ คุณภาพน้ำ และความเครียด



ซีพีฟลายเออร์ตรวจสอบพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่ที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูงเพื่อจัดการผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ



ซีพีฟลายเออร์ประเมินการลดการปล่อยคาร์บอนที่มีศักยภาพเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสหภาพวิฤตทางสภาพภูมิอากาศ



ซีพีฟลายเออร์ที่ใช้พลาสติกในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของตนจะพิจารณาทางเลือกในการลดการใช้พลาสติกและ/หรือเปลี่ยนไปใช้โซลูชันหมุนเวียนในกระบวนการผลิตของตน

3. ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานสากล และอนุสัญญา

Givaudan กำหนดให้ซัพพลายเออร์แต่ละรายปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในประเทศที่ตนดำเนินการ และเราคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ทุกรายจะมีระบบที่เหมาะสมในการจัดการความสมบูรณ์ทางธุรกิจ

การตัดสินใจ

เราเรียกร้องให้ซัพพลายเออร์ของเราไม่เสนอการจ่ายเงินที่ผิดกฎหมาย ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านบุคคลที่สาม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล พรรคการเมือง หรือหน่วยงานที่รัฐบาลควบคุม หรือบุคคลใดที่ทำงานให้กับหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อจุดประสงค์ในการได้มา รักษาไว้ หรือกำกับดูแลธุรกิจหรือบริการอื่น ๆ โดยไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง "การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก"

หากซัพพลายเออร์ต้องดำเนินการในนามหรือในนามของ Givaudan ในการทำธุรกรรมใดๆ ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนภายในของ Givaudan เสมือนว่าเป็นนิติบุคคลของ Givaudan ในกรณีนี้ Givaudan

จะทำสำเนาของนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ซัพพลายเออร์ทราบ

ของขวัญ ความบันเทิง และการต้อนรับ

ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ให้ของขวัญ ความบันเทิง หรือการต้อนรับใดๆ แก่ Givaudan หรือพนักงานคนใดๆ ของ Givaudan เพื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใดๆ ของ Givaudan หรือพนักงานคนนั้น

การฟอกเงิน

Givaudan คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทั้งหมดปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีกระบวนการและการควบคุมที่จำเป็นอยู่

การฉ้อโกงทางการเงิน

Givaudan คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทุกคนมุ่งมั่นในการป้องกัน ตรวจจับ และรายงานการฉ้อโกง รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ฉ้อโกง และรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ช่วยบรรเทาความเสี่ยงของการฉ้อโกง

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

Givaudan คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทุกคนมุ่งมั่นต่อระบบตลาดเสรีที่ยุติธรรมและมีการแข่งขัน และปฏิบัติตามตัวอักษรและจิตวิญญาณของกฎหมายต่อต้านการผูกขาด การแข่งขัน

และการปฏิบัติตามการค้าที่บังคับใช้ทั้งหมด

ข้อมูลที่เป็นความลับ

Givaudan เรียกร้องให้ซัพพลายเออร์ของตนไม่เปิดเผยข้อมูลลับหรือความลับทางการค้าใดๆ ที่ตนได้รับระหว่างทำธุรกรรมกับ Givaudan ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก Givaudan เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้หรือคำสั่งศาลกำหนดไว้ให้ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ซัพพลายเออร์จะต้องใช้ข้อมูลลับหรือข้อมูลความลับทางการค้าใดๆ เฉพาะเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงกับ Givaudan เท่านั้น ซัพพลายเออร์จะต้องไม่พยายามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ Givaudan ในทางใดทางหนึ่ง

การรายงานปัญหา

ซัพพลายเออร์ควรมีกลไกและกระบวนการร้องเรียนเพื่อจัดการกับปัญหาความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและการทุจริต ระบบดังกล่าวจะต้องมีช่องทางให้พนักงานแจ้งข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในลักษณะที่เป็นความลับ และไม่ต้องกลัวการแก้แค้น





ข้อกำหนดเฉพาะ

นอกเหนือจากข้อกำหนดทั่วไปที่ได้สรุปไว้ในบทก่อนหน้าแล้ว Givaudan ยังคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของวัตถุดิบธรรมชาติ วัตถุดิบสังเคราะห์ และ/หรือ IM&S จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเฉพาะต่อไปนี้ตามที่เกี่ยวข้อง

1. ธรรมชาติ

ด้วยการตระหนักถึงความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นที่เรากำลังเผชิญ เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราแนะนำแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรและการเก็บรวบรวมที่ดี (1) มาใช้ เพื่อสนับสนุนความพยายามในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความสามารถในการรับมือต่อสภาพภูมิอากาศ ปกป้องและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้:

เกษตรกรรายย่อย

เกษตรกรรายย่อยสามารถเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายการจัดการแหล่งวัตถุดิบของเราได้ และเราตระหนักดีว่าเราจะต้องทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการนำนโยบายของเราไปใช้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีนี้ เราสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ของเรามั่นใจว่า Givaudan สามารถมองเห็นได้ว่าเกษตรกรรายย่อยทำงานอยู่ที่ยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบหลักของเรา และมีส่วนสนับสนุน

ทุนในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และความเสื่อมโทรมของดิน

Givaudan สนับสนุนข้อกำหนดของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ* ซึ่งได้แก่ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน

• การแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน

คาดว่าซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่นำพิธีสารนาโงย่าไปใช้

• การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงสายพันธุ์เฉพาะถิ่น สายพันธุ์หายาก สายพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกักเก็บคาร์บอน เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ และทุ่งหญ้า ควรได้รับการอนุรักษ์หรือฟื้นฟู

คาดว่าซัพพลายเออร์จะเพาะปลูกหรือรวบรวมในลักษณะที่ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพโดย:

การนำแนวปฏิบัติด้านการเกษตรแบบฟื้นฟูมาใช้

การจัดการการเก็บเกี่ยวจากป่าเพื่อให้มั่นใจว่าพันธุ์สัตว์ป่าจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน sustainable regrowth of wild species.

1. www.who.int/medicines/publications/traditional/gacp2004/en/
หมายเหตุ: แนวทาง GACP ของ WHO ครอบคลุมถึงสมุนไพร วัตถุดิบจากสมุนไพร และสารสกัดจากพืชอื่นๆ สมุนไพรรวมถึงวัตถุดิบจากพืช เช่น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลำต้น ไม้ เปลือกไม้ ราก เหง้า หรือส่วนอื่นๆ ของพืช ซึ่งอาจเป็นทั้งต้น แยกเป็นชิ้น หรือเป็นผง วัตถุดิบจากสมุนไพรยังรวมถึงน้ำผลไม้สด หมากฝรั่ง น้ำมันสกัดเข้มข้น น้ำมันหอมระเหย เรซิน และผงสมุนไพรแห้ง ในบางประเทศ วัตถุดิบเหล่านี้อาจได้รับการประมวลผลด้วยขั้นตอนในท้องถิ่นต่างๆ เช่น การนึ่ง การคั่ว หรือการคั้นให้เข้ากันกับน้ำผึ้ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือวัตถุดิบอื่นๆ

* อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารนาโงย่า (www.cbd.int/)

ตัดไม้ทำลายป่า

ผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อจะต้องปลอดจากการทำลายป่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราหลีกเลี่ยงกา
รทำลายป่าและการแปลงสภาพที่ดินเพื่อการเกษตร

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเรามุ่งมั่นต่อหลักการ
“ไม่ทำลายป่า ไม่พรุ ไม่แสวงประโยชน์ (NDPE)”:

- ทั้งนี้
ควรไม่รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูง
(HCV) และมีปริมาณคาร์บอนสูง (HCS) ด้วย

ไม่มีการพัฒนาในพื้นที่พรุหรือพื้นที่ชุ่มน้ำอื่นๆ

นอกจากนี้
เรายังสนับสนุนการดำเนินการชดเชยในพื้นที่เพาะปลูกป่าเพื่
อให้แน่ใจว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ
ได้รับการฟื้นฟูอย่างเหมาะสม

ยาฆ่าแมลงและสารอันตราย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเรา
มิใช้สารกำจัดศัตรูพืชหรือสารต้องห้ามในประเทศที่มีการ
เพาะปลูกพืชแบบเก็บตัวอย่างจากป่า นอกจากนี้
เรายังคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราใช้การจัดการศัตรู
พืชแบบผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
สังเคราะห์

สวัสดิภาพสัตว์

สัตว์ทุกตัวควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบแ
ละมีศักดิ์ศรี เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์และ
ส่วนผสมจากสัตว์ของเราปฏิบัติตามมาตรฐานสวัสดิภาพ
สัตว์ในระดับสูง รวมถึงในด้านต่างๆ เช่น
ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย
อาหารและแนวทางการให้อาหาร สุขอนามัย
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีความรับผิดชอบ
การหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่เจ็บปวด
แนวทางการขนส่งที่เหมาะสม(2)
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

การตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

Givaudan มุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายการจัดหาที่โปร่งใส
พร้อมการตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งวัตถุดิบ เนื่อง
จากความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานทำหน้าที่เป็นพื้นฐานใ
ในการประเมินและติดตามความเสี่ยง
นอกจากนี้ยังช่วยให้มีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ของเรา
เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุนโยบายของเรา

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์โดยตรงของเราสนับสนุนค
วามมุ่งมั่นของเราในการติดตามผลโดยให้ข้อมูลขั้นตอน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในห่วงโซ่อุปทานของตนเองใน
ระดับการผลิตขั้นต้น ในเรื่องนี้ เราต้องการให้ซัพพลาย
เออร์โดยตรงของเราใช้มาตรฐานที่ระบุไว้ในนโยบายนี้กับ
พันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานของตนเองจนกว่าจะพบแหล่ง
ที่มาของวัตถุดิบ

2. ตามที่อธิบายโดยสภาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสุขภาพสัตว์โลก (OIE)



2. สารสังเคราะห์

ตามมาตรฐานขั้นต่ำ
ซีพีฟลายเออร์สารสังเคราะห์ทุกคนจะ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และจะขยายไปสู่ความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
หมวดหมู่ย่อยจำนวนหนึ่งต้องเผชิญ

คาดว่าซีพีฟลายเออร์วัสดุสังเคราะห์แต่ละรายจะทำงานเพื่อ
อให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และคาดว่าจะร่วมมือกับ
Givaudan
ในการปฏิบัติการตรวจยืนยันที่แตกต่างกันและใช้ได้จริง
ซึ่งอาจนำมาใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุที่จัดหา

เนื่องจากลักษณะของวัตถุดิบที่จัดหาในหมวดหมู่นี้ เราจึง
คาดหวังว่าซีพีฟลายเออร์ของเราจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สุขภาพและความปลอดภัย การจัดการสารเคมี
และการจัดการขยะ ดังนั้น
จึงต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ (เช่น REACH)



3. วัสดุและบริการทางอ้อม

ห่วงโซ่อุปทานวัสดุและบริการทางอ้อม (IM&S)
ประกอบด้วยซีพีฟลายเออร์ วัสดุ และบริการที่หลากหลาย
ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงโลจิสติกส์ บริการระดับมืออาชีพ
การจัดการขยะ การจัดการอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก
และการสรรหาบุคลากร แต่ละรายมีวิธีการและกระบวนการใน
การจัดหาวัสดุหรือบริการของตนเอง
และแต่ละรายอยู่ภายใต้ขอบเขตของนโยบายนี้

ตามมาตรฐานขั้นต่ำ ซีพีฟลายเออร์ IM&S
ทุกคนจะต้องปฏิบัติ
ติดตามโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะข
ยายไปสู่ความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่หมวดหมู่ย่อย
ยจำนวนหนึ่งต้องเผชิญ

Givaudan ใช้พลาสติกในห่วงโซ่อุปทานภายใต้หมวดหมู่
IM&S
เราคาดหวังให้ซีพีฟลายเออร์ที่ใช้พลาสติกในผลิตภัณฑ์และบ
รรจุภัณฑ์ลดผลกระทบต่อเป็นอันตรายโดยลดการใช้หรือใช้วัสดุ
รีไซเคิลหรือวัสดุหมุนเวียนในการผลิต



การดำเนินการตามนโยบาย การติดตามการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราสนับสนุนความมุ่งมั่นของเราในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบนี้ โดยให้แน่ใจว่าพวกเขาและพนักงานของตนมีความรู้ครบถ้วนเกี่ยวกับเนื้อหาและปฏิบัติตาม

เรายังคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราสื่อสารข้อกำหนดของนโยบายนี้ผ่านห่วงโซ่อุปทานของพวกเขากลับไปยังระดับการผลิตขั้นต้นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้ในนโยบายด้วย

ระบบการจัดการซัพพลายเออร์

Givaudan

คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทั้งหมดนำระบบการจัดการที่อนุญาตให้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบนี้มาใช้ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย:



การจัดการความเสี่ยง

Givaudan คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทั้งหมดนำกลไกมาใช้เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในทุกพื้นที่ที่นโยบายนี้ระบุไว้



เอกสารประกอบ

Givaudan คาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของคุณจะสามารถแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับนโยบายนี้ได้โดยการเก็บรักษาเอกสารที่เพียงพอ ซึ่ง Givaudan อาจทำการตรวจสอบโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล



การสื่อสารนโยบายการจัดหาอย่างรับผิดชอบนี้ Givaudan

คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของคุณสื่อสารนโยบายนี้ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบ (รวมถึงพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้าง และคนงานต่างด้าว) เช่นเดียวกับผู้รับเหมาช่วง ตัวแทน และบริษัทย่อย



การปรับใช้

Givaudan

คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของคุณนำหลักการที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ไปใช้ในโรงงานของคุณและตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์จนถึงแหล่งที่มาของวัสดุหรือบริการ

การปรับปรุงและการรายงานอย่างต่อเนื่อง

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทั้งหมดของเรามีส่วนร่วมกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบกระบวนการและแนวทางการจัดหาที่รับผิดชอบตามนโยบายนี้ หากเป็นไปได้ Givaudan จะมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนซัพพลายเออร์ในการดำเนินการนี้ โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์เชิงบวกในทุกการดำเนินการ

หากเป็นไปได้ Givaudan จะมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนซัพพลายเออร์ในการดำเนินการนี้ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกในทุกการแทรกแซง

การตรวจสอบความรอบคอบและการยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายนี้

หลักการของนโยบายนี้มีพื้นฐานอยู่บนการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์ผ่านการสนทนาและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเราส่งเสริมความโปร่งใสและการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

Givaudan จะใช้เครื่องมือการตรวจสอบและการตรวจสอบอย่างรอบคอบหลากหลายประเภทเพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ในระดับต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานปฏิบัติตามความคาดหวังของเราและหลักการที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงการส่งแบบสอบถามการตรวจสอบอย่างรอบคอบ (DDQ) ของเราไปยังซัพพลายเออร์ที่เลือกเพื่อขอให้กรอกแบบสอบถามดังกล่าว หรือการร้องขอการตรวจสอบจากบุคคลที่สามของซัพพลายเออร์ที่ระดับโรงงานและ/หรือฟาร์ม

Givaudan ยังคงมีสิทธิ์ในการรับรองมาตรฐานการรับรองห่วงโซ่อุปทานบางประการซึ่งจะนำมาใช้แทนการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม





การตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม – ในระดับโรงงานและฟาร์ม

Givaudan

ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอและดำเนินการตรวจสอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่โรงงานของชัพพลายเออร์ทุกแห่ง ในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทานที่ขยายออกไป รวมถึงในระดับฟาร์มเป็นระยะๆ ซึ่งอาจทำได้โดยใช้โปรดคอลลก ภายใหรือการตรวจสอบจริยธรรมของบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีการร้องขอให้ตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม ชัพพลายเออร์จะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ เพื่อให้ชัพพลายเออร์สามารถเป็นเจ้าของข้อมูลและแบ่งปันรายงานกับลูกค้ารายอื่นโดยไม่ต้องเข้ารับการตรวจสอบที่คล้ายกันเพิ่มเติมภายในกรอบเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

Givaudan

คาดว่าจะหาหรือผลการตรวจสอบดังกล่าวกับชัพพลายเออร์ โดยระบุจุดที่ต้องปรับปรุงอย่างชัดเจน และตกลงแผนการดำเนินการแก้ไข

Givaudan

คาดหวังว่าชัพพลายเออร์ที่ได้รับการตรวจสอบจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่สำคัญหรือสำคัญใญ่ใดๆ ได้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน และจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนตามที่ร้องขอ

การตรวจสอบใดๆ ที่ดำเนินการ ไม่ว่าจะผ่านวิธีการภายในหรือบุคคลที่สาม โดยปกติจะต้องทำซ้ำภายในระยะเวลาสามปี G Givaudan จะทำงานร่วมกับชัพพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการนี้ยังคงดำเนินอยู่

การไม่ปฏิบัติตาม

Givaudan

คาดหวังให้ชัพพลายเออร์ใช้นโยบายนี้เพื่อช่วยแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามนโยบายนี้ผ่านกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เราทราบดีว่าความท้าทายบางประการอาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการเอาชนะ และเราจะนำเรื่องนี้มาพิจารณาเมื่อจำเป็น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ Givaudan พบว่าชัพพลายเออร์ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ Givaudan อาจดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อหาทางเลือกในการจัดหาวัสดุหรือบริการเฉพาะนั้นๆ

ข้อร้องเรียน

เราขอสนับสนุนให้ชัพพลายเออร์แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือพฤติกรรมของพนักงานหรือตัวแทนของ Givaudan และรายงานข้อกังวลดังกล่าวให้เราทราบ โดยสามารถดำเนินการได้โดยติดต่อบุคคลติดต่อทางธุรกิจประจำของ Givaudan

นอกจากนี้ ข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมสามารถแจ้งได้อย่างเป็นความลับต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กรทางอิมเม: global.compliance@givaudan.com

สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามจริยธรรม ขอให้ชัพพลายเออร์ติดต่อบุคคลติดต่อทางธุรกิจประจำของคุณ

ติดต่อ

Givaudan SA

Chemin de la Parfumerie 5
1214 Vernier
Switzerland

ข้อมูลทั่วไป:
T + 41 22 780 9111
E global.sustainability@givaudan.com

ภาคผนวก

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

การเป็นสมาชิกของ Givaudan ใน UNGC

www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/search?utf8=%E2%9C%93&search%5Bkeywords%5D=givaudan&button=&search%5Bper_page%5D=10&search%5Bsort_field%5D=&search%5Bsort_direction%5D=asc

นโยบายสิทธิมนุษยชนของ Givaudan

www.givaudan.com/files/giv-human-rights-policy.pdf

จรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎของ Givaudan

www.givaudan.com/our-company/responsible-business/ethics-compliance

หลักการประพฤติปฏิบัติของ Givaudan

www.givaudan.com/our-company/responsible-business/code-of-conduct

แนวทาง GACP ขององค์การอนามัยโลก

www.who.int/medicines/publications/traditional/gacp2004/en/

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารนาโกย่า

www.cbd.int/

สภาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสุขภาพสัตว์โลก (OIE)

www.oie.int/fr/bien-etre-animal/le-bien-etre-animal-dun-coup-doeil/

ระเบียบข้อบังคับ REACH ของสหภาพยุโรป

<https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach>

แนวทางปฏิบัติโดยสมัครใจเพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน

www.fao.org/3/a-bl813e.pdf

พื้นที่ที่มีมูลค่าการอนุรักษ์สูง (HCV)

และสต็อกคาร์บอนสูง (HCS)

www.hcvnetwork.org/about-hcvf

<http://highcarbonstock.org/the-hcsapproach-toolkit/>

บัญชีแดงของ IUCN

www.iucnredlist.org

แพลตฟอร์มริเริ่มเกษตรกรรมยั่งยืน (SAI) –

การประเมินความยั่งยืนของฟาร์ม (FSA)

<https://saiplatform.org/fsa/>

เซเด็กซ์

www.sedex.com/

อีโควาดีส

<https://ecovadis.com/>



